

สำเนา



ประกาศสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดิน
และป่าไม้ระดับพื้นที่ ท้องที่จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ได้รับแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งจำแนกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามช่วงระยะเวลาการครอบครอง และชั้นคุณภาพลุ่มน้ำออกเป็น ๔ กลุ่มมาตรการ ซึ่งมีการดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ ๒ ตามคำสั่งสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ที่ ๒๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ตามตารางแนบท้ายประกาศนี้ คณะเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบแปลงที่ดินราษฎรในพื้นที่เป้าหมายดำเนินการ ซึ่งปรากฏว่า ยังมีราษฎรในพื้นที่เป้าหมาย บางส่วนยังไม่มาแสดงตน

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ จึงขอแจ้งให้ผู้ครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ยังไม่ได้มาแสดงตนว่าครอบครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทราบว่า ให้มาแสดงตนภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับจากวันที่ปิดประกาศ โดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ทั้งนี้หากมีความประสงค์ที่จะแสดงตนว่าครอบครอง อยู่อาศัยทำกิน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ สามารถแจ้งความประสงค์ต่อผู้ใหญ่บ้านตามพื้นที่เป้าหมาย เพื่อนัดหมายเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการ หากไม่มาแสดงตนตามเวลาที่กำหนด สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการขอคืนพื้นที่ เพื่อนำพื้นที่มาปลูกป่าหรือจัดตั้งป่าชุมชนตามความเหมาะสมของพื้นที่ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงนาม) จีระ ทรงขง

(นายจีระ ทรงขง)

ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)

สำเนาถูกต้อง

(นางละม่อม วรพุทธ)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน